
รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังที่ ๗/๒๕๕๒  วันที่ ๖  สิงหาคม ๒๕๕๒ หนา ๑ 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 

ครั้งที่  ๗/๒๕๕๒ 
วันศุกรที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  หอง ๓๕๔๑๒   อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 

ผูมาประชุม 
๑. ดร.อาชว  เตาลานนท นายกสภามหาวิทยาลยั ประธานกรรมการ 
๒. ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓. รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. นพ.วิวัฒน  สุรพรสวัสดิ ์ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. นายวิชัย  วัฒนพงศ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖. นายศรัณย  ภัทรพงศ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๗. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย) กรรมการ 
๘. อธิการบด ี (รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม) กรรมการ 
๙. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ (ผศ.กนก  จุยคําวงศ) กรรมการ 
๑๐. รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
๑๑. ผศ.ละเมียด  ควรประสงค ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๒. รศ.ทรงศักดิ์  ม่ิมกระโทก ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๓. นายธงชัย  ศรีเบญจโชต ิ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๔. รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ  (ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ) เลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ  
๑. ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธ ี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
๒. รศ.เทื้อน  ทองแกว ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  พงศพิชญามาตย ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. ดร.สุชาติ  เมืองแกว ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖. ศ.ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๗. นายปฏิคม  ทองจริง ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.วีระวัฒน  พัฒนกุลชัย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๒. ผศ.สุประวีณ  นวมเศรษฐ ี ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ 
๓. นางสาวศศิรกร  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาววรลักษณ  ชูฤทธิ ์ ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวเบญจวรรณ  ลินจงวัชรกุล ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุมคณะกรรมการ                

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  กลาวเปดการประชุม 

วาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ดร.อาชว  เตาลานนท  ประธานการประชุมแจงเรื่องตอไปน้ีแกที่ประชุม 
๑.๑ วันที่ ๖ สิงหาคม  ๒๕๕๒  เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดไปเยี่ยม

ชมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงไดรับการตอนรับอยางดี  โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได
แนะนําคณาจารย ของคณะฯ และรายงานกิจกรรม ผลงานตางๆ ของคณะดวย  ในสวนของคณาจารยได
แสดงความหวงใย ในสวัสดิการตางๆ  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงแลวหลายเรื่องแตอาจเกิด
จากชองวางในการสื่อสารสรางความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยกับคณาจารย  จึงมอบใหอธิการบดีและ
ผูบริหารดําเนินการเรื่องนี้ดวย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่ ๒ เร่ืองที่อธิการบดีแจงใหที่ประชุมทราบ 
รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  แจงเรื่องตอไปน้ีแกที่ประชุม 
๒.๑ มหาวิทยาลัยไดรณรงคปองกันไขหวัด 2009  ตามขอแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข  

ประการแรก มหาวิทยาลัยไดจัดสบูไวในหองน้ําของทุกอาคาร  ประการที่สอง มหาวิทยาลัยไดสงขอมูลขาวสาร
ของกระทรวงสาธารณสุขไปยังทุกคณะเพื่อใหประชาสัมพันธแกนักศึกษา ประการที่สาม มหาวิทยาลัย  
ไดซ้ือหนากากอนามัย จํานวน ๗,๒๐๐ ชิ้น แจกใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประการสุดทาย  
นักศึกษาคนใดที่สงสัยวาตนเองเปนหวัดสามารถหยุดเรียนไดจนกวาจะหายเปนปกติ  โดยมหาวิทยาลัย
จะไมถือวานักศึกษาผูน้ันขาดเรียน 

๒.๒ งาน “วันสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี” (๑๐๕ ป) ซ่ึงจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๒  อันเปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  พระบรมราชินี             
ในรัชกาลที่ ๗  มหาวิทยาลัยไดกราบทูลเชิญพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  
เปนประธานในพิธีเปดงานฯ และพิธีเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ป และ
ประทานรางวัลการแขงขันตางๆ ในงานวันสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  ขณะน้ีมหาวิทยาลัย           
ไดเตรียมการเรื่องตางๆ ไวลวงหนาแลว 

๒.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ไดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจําป  ๒๕๕๒  
เรื่อง  “International Conference on Society and University (ICSU 2009) : The Roles For 
Community Strengthening” ชื่อภาษาไทย คือ “สังคมและมหาวิทยาลัย : บทบาทเพื่อการพัฒนาความ
เขมแข็งสูสังคม” ระหวางวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  การประชุมครั้งนี้       
มีนักวิชาการเขารวมประชุมประมาณ ๒๕๐ คน จาก ๙ ประเทศ  โดยมีนักวิชาการนําเสนอบทความวิจัย
ในสาขาตางๆ เชน สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาเกษตรศาสตร  สาขาครุศาสตร  สาขา
วิทยาการจัดการ  ประมาณ ๙๐ บทความ  ระหวางการประชุมฯ มหาวิทยาลัยฯ ไดติดตอเจรจาหารือกับ  
Mr. Zhang Xuhong จากมหาวิทยาลัย China Medical University ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยดานการแพทย
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อันดับตนๆ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซ่ึงทั้งสองฝายยินดีที่จะทําขอตกลงความรวมมือ     
ทางวิชาการ  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดเจรจาหารือกับ ดร.สุขุมพงษ  ชาญนุวงศ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด  ซ่ึงเปดสอนสาขา Business Administration ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก  โดยมหาวิทยาลัยแสตมฟอรดยินดีใหความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
รําไพพรรณีในการสงอาจารยของมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอปริญญาเอก DBA ที่มหาวิทยาลัยแสตมฟอรด 
ซ่ึงจะไดสวนลดดานคาใชจายเปนกรณีพิเศษ  รายละเอียดตางๆ จะกําหนดไวในขอตกลงความรวมมือ  
ทางวิชาการ 

๒.๔ งบประมาณแผนดินประจําป  ๒๕๕๓  ในเบื้องตนคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา ไดตัด
งบประมาณดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง  แตภายหลังประธานคณะอนุกรรมาธิการ
การศึกษาไดจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยคืนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง และจัดสรรเพิ่มใหอีก  
หน่ึงเทาของงบประมาณที่ไดรับ  สวนงบประมาณการกอสรางทุกโครงการตองขยายเงินงบประมาณ
ออกไปอีก ๑ ปงบประมาณ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่  ๓ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ 
ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุมครั้งที่            

๖/๒๕๕๒  วันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๒ 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒  โดยมีการแกไขดังน้ี 
๑. แกไขขอความ  หนา ๗  บรรทัดที่ ๒๗ “ผูทรงคุณวุฒิ”  เปน  “ผูแทนผูบริหาร” 
๒. แกไขขอความ  หนา ๑๓  บรรทัดที่ ๑๖ “อนุมัติใหมหาวิทยาลัยจางบริษัทวิศวกร   

ที่ปรึกษา” เปน “อนุมตัิใหมหาวิทยาลัยจางบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา โดยวิธีพิเศษ” 

วาระที่  ๔ เร่ืองสืบเนื่อง 
ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  เร่ืองสืบเน่ือง จํานวน ๒๔ เร่ือง  

ดําเนินการแลวเสร็จ ๑ เร่ือง  อยูระหวางดําเนินการ ๒๑ เรื่อง  ยังไมไดดําเนินการ ๒ เร่ือง ซ่ึงมีเรื่อง
สําคัญที่นําเสนอเพื่อพิจารณา  ดังน้ี 

๔.๑ การพิจารณาตออายุราชการ ผูเกษียณอายุราชการในตําแหนงรองศาสตราจารย 
 รศ.ดร.วรวิทย ชีวาพร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ประธานคณะกรรมการบริหาร
อัตรากําลังเพ่ือตอเวลาราชการ นําเสนอวา  สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒  วันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๒  ที่ประชุมมีมติใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
อัตรากําลังเพ่ือตอเวลาราชการ  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดมีคําสั่งฯ ที่ ๒๒/๒๕๕๒   
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังเพ่ือตอเวลาราชการแลว  โดยมี รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร          
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เปนประธานกรรมการ  มีหนาที่พิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมและ
มหาวิทยาลัยมีความจํา เปนที่ จะตองตอเวลาราชการ  และรายงานผลการพิจารณาเสนอตอ                
สภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงในปงบประมาณ ๒๕๕๒  มีขาราชการระดับรองศาสตราจารยเกษียณอายุราชการ
ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  จํานวน ๒ คน  คือ รศ.วิมล  เอมโอช  และ รศ.กรุณา  ลิ้มประเสริฐ  
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คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังเพ่ือตอเวลาราชการ  ไดประชุมพิจารณาเอกสารหลักฐานตางๆ แลว
เห็นสมควรใหตอเวลาราชการ รศ.วิมล  เอมโอช  และไมตอเวลาราชการ รศ.กรุณา  ลิ้มประเสริฐ         
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบใหตอเวลาราชการ รศ.วิมล  เอมโอช  และไมตอเวลาราชการ 
รศ.กรุณา  ลิ้มประเสริฐ 

๔.๒ การจัดทํา (ราง) ขอบังคับฯ วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการบริหารงานบุคคลฯ พ.ศ. ... 
 นายศรัณย  ภัทรพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูทรงคุณวุฒิ  ประธาน

คณะกรรมการจัดทํา (ราง) ขอบังคับฯ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลฯ รายงานวา  
คณะกรรมการจัดทํา (ราง) ขอบังคับ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลฯ กําลังดําเนินการ 
ยกรางในสวนเนื้อหาหลัก  ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒  โดยกําหนดวาในสวน
โครงสรางเงินเดือน  สวัสดิการ และสิทธิประโยชน  ใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะมีผลบังคับ
ใชตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๒  เปนตนไป 

มติที่ประชุม  รับทราบและมอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการประชาสัมพันธสื่อสาร      
ใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบโดยทั่วกัน 

๔.๓ การปรับปรุงแกไข (ราง) ขอบังคับฯ วาดวย เกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
ของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  รายงานวา (ราง) ขอบังคับ วาดวย เกณฑมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. ...  ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่     
๖/๒๕๕๒  วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒  โดยที่ประชุมมีมติใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงแกไข (ราง) ขอบังคับฯ 
ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  แลวนําเสนอคณะกรรมการฝายกฎหมายเพื่อตรวจสอบ 
กลั่นกรอง กอนนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป  แตจากการสอบถามขอมูลจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน  ปรากฏวามหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืนๆ ไดยกเวนภาระงานทางวิชาการสําหรับ
ผูบริหารเพื่อใหผูบริหารไดมีเวลาในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงขอนําเรื่องดังกลาวเสนอ   
ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน 

มติที่ประชุม   รับทราบและมอบใหมหาวิทยาลัยนํา  (ราง )  ขอบังคับฯ  วาดวย           
เกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู ดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย           
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ...  ไปทบทวนปรับปรุงแกไขจนไดขอยุติ และนําเสนอ          
สภามหาวิทยาลัย 

วาระที่ ๕ เร่ืองหารือเชิงนโยบาย 
๕.๑ ยุทธศาสตรการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอ ยุทธศาสตรการรับ
นักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๓ 



รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังที่ ๗/๒๕๕๒  วันที่ ๖  สิงหาคม ๒๕๕๒ หนา ๕ 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุม 
๑. มหาวิทยาลัยควรจัดการประชุมเรื่องแผนยุทธศาสตรการรับนักศึกษา เปนวาระพิเศษ  

เน่ืองจากตองใชเวลาในการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นคอนขางมาก 
๒. มหาวิทยาลัยควรนํานโยบายและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) ซ่ึงไดจากการประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต มาเปนกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการรับนักศึกษา 

๓. แผนยุทธศาสตรการรับนักศึกษาควรแสดงความชัดเจนวาในอนาคตอีก ๕ ป    
คณะใดมีแนวโนมวาจํานวนนักศึกษาจะลดลง คณะใดมีแนวโนมวาจํานวนนักศึกษาจะเพิ่มขึ้น และ
จุดคุมทุนของนักศึกษาหลักสูตรตางๆ อยูที่ตัวเลขเทาใด  หากภาพรวมแสดงวาในอนาคตจํานวนนักศกึษา
ปริญญาตรีจะลดลง มหาวิทยาลัยจะมีเปาหมายอยางไร  ในการจัดการศึกษารูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือหารายได
มาชดเชยในสวนที่ลดลง 

๔. มหาวิทยาลัยควรนําปญหาการรับนักศึกษา แจงใหคณาจารยทุกคนทราบ และควร
ใหคณบดีและผูบริหารระดมสมอง ชวยกันพิจารณาเสนอวิธีการแกไขปญหาที่เปนรูปธรรมในลักษณะของ 
Marketing Package 

๕. มหาวิทยาลัยควรกําหนดเปาหมายจํานวนนักศึกษาใหแตละคณะรับผิดชอบ  
เพ่ือใหคณะสามารถคํานวณรายรับ รายจาย ตามจํานวนนักศึกษาของคณะได ซ่ึงหากคณะสามารถรับ
นักศึกษาไดตามจํานวนที่กําหนดไว ก็สามารถบริหารจัดการงบประมาณในสวนของคณะและในสวนของ
มหาวิทยาลัยได 

มติที่ประชุม 
ใหมหาวิทยาลัยดําเนินยุทธวิธีและยุทธศาสตรไปพรอมกัน  คือ 
๑. เร่ืองเรงดวน คือ การรับสมัครนักศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๓ ใหไดจํานวน 

๒,๐๐๐ คน และมีสัดสวนของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร : สาขาสังคมศาสตร เทากับ ๔๐ : ๖๐ น้ัน 
ใหแตละคณะพิจารณาวามีศักยภาพในการรับนักศึกษาไดจํานวนเทาใด ทั้งน้ีจะตองกําหนด
ยุทธวิธีวาจะดําเนินการอยางไรจึงจะรับนักศึกษาไดตามเปาหมาย เชน การใหทุนนักศึกษา     
การจัดหาหอพัก ฯลฯ เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดระบุไวในประกาศรับสมัครนักศึกษา เปนการจูงใจ  
ใหมีผูสมัครเรียนเพิ่มข้ึน 

๒. “โครงการชางเผือกรําไพ” ที่ นําเสนอเพื่อจูงใจใหผูสมัครเรียนสาขา
วิทยาศาสตรเพิ่มข้ึนน้ัน ควรมีรายละเอียดที่ชัดเจน เชน จํานวนทุนที่จะให ขอใหปรับขอมูล
รายละเอียดของโครงการ  แลวนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย      
เพื่อพจิารณาโดยดวน เพื่อใหทันการประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม 

๓. เร่ืองใดที่อยูในอํานาจการบริหารของอธิการบดีใหดําเนินการไดทันที ยกเวน
เรื่องที่ตองขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยจึงนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ           
สภามหาวิทยาลัย 

๔. ในสวนที่เปนยุทธศาสตรน้ันใหจัดทําเปนแผน โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตรและ
ยุทธวิธีเขาดวยกัน   โดยยุทธศาสตร น้ันจะตองคํานึงถึงอนาคต  ๕-๑๐  ป  วา  ณ  ขณะนั้น



รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังที่ ๗/๒๕๕๒  วันที่ ๖  สิงหาคม ๒๕๕๒ หนา ๖ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจะอยูที่จุดใด ควรเปดหลักสูตรสาขาใดบาง ซึ่งจะนํามาสูการ
วางแผนพัฒนาหลักสูตร การวางแผนพัฒนาบุคลากร โดยนํานโยบายและเปาหมายของ          
สภามหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) ซึ่งไดจาก
การประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มาเปนกรอบแนวคิดในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการรับนักศึกษา ซึ่งควรแสดงใหเห็นภาพรวมและลําดับการดําเนินงาน กอน-หลัง 
อยางชัดเจน เพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในเดือนกันยายน ๒๕๕๒ 

วาระที่ ๖ เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
๖.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย  การบริหารที่พักของ       

ทางราชการ พ.ศ. ... 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

รําไพพรรณี  วาดวย  การบริหารที่พักของทางราชการ พ.ศ. ... 
 ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุม 

๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การบริหารที่พักของทางราชการ พ.ศ. ...  
ไมมีผลไปเปลี่ยนแปลงสิทธิของผูที่พักอยูเดิม  คือ  คงมีสิทธิพักอาศัยไปจนเกษียณอายุราชการ แตผูที่เขาพัก
หลังจากระเบียบฯ น้ีประกาศใชจะมีสิทธิพักอาศัยในที่พักเปนระยะเวลา ๑๕ ป  นับแตวันประกาศรายชื่อ 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย  
การบริหารที่พักของทางราชการ พ.ศ. ... 

๖.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย  คณะกรรมการประจํา
คณะ พ.ศ. ... 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
รําไพพรรณี  วาดวย  คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ... 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย  
คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ... 

๖.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย  คณะกรรมการประจํา
สถาบัน  สํานัก  ศูนย  สวนราชการ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ... 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
รําไพพรรณี  วาดวย  คณะกรรมการประจําสถาบัน  สํานัก  ศูนย  สวนราชการ หรือหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ... 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย  
คณะกรรมการประจําสถาบัน  สํานัก  ศูนย  สวนราชการ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ... 



รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังที่ ๗/๒๕๕๒  วันที่ ๖  สิงหาคม ๒๕๕๒ หนา ๗ 

๖.๔ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย  ทุนอุดหนุนการวิจัย  พ.ศ. ... 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

รําไพพรรณี  วาดวย  ทุนอุดหนุนการวิจัย  พ.ศ. ... 
 มติที่ประชุม 

๑. เ ห็นชอบ  (ราง )  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   วาดวย  
ทุนอุดหนุนการวิจัย  พ.ศ. ... 

๒. ใหเพิ่มขอความในขอ ๙ ของ (ราง) ขอบังคับฯ อีกยอหนาหนึ่ง  คือ 
 “ในกรณีที่สถาบัน/สํานัก เปนผูจัดสรรเงินรายไดเพื่ออุดหนุนการวิจัย  ใหมี
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก  เปนประธาน  และมีกรรมการผูมีความรูความสามารถและ
ประสบการณทางดานการวิจัยเปนกรรมการตามจํานวนที่เห็นสมควร  ใหรองผูอํานวยการคนหนึ่ง
เปนกรรมการและเลขานุการ  และหัวหนาสํานักงานผู อํานวยการ  เปนผูชวยเลขานุการ            
เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยที่สมควรไดรับทุนอุดหนุนตามขอบังคับฯ น้ีนําเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ” 

๓. ใหเพิ่มบทนิยามของสถาบัน/สํานัก  ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  ในขอ ๕  
ของ (ราง) ขอบังคับฯ 

๖.๕ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย  การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
รําไพพรรณี  วาดวย  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

มติที่ประชุม 
๑. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 
๒. เ ห็นชอบใหลงสัตยาบันย อนหลั งว า นักศึกษาที่ สํ า เ ร็ จการศึ กษา                   

ในปการศึกษา ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ ซึ่งใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย              
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ สําเร็จการศึกษาโดยไมตองผานการประเมิน     
การรวมกิจกรรมและทักษะพื้นฐานที่จําเปน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๖.๖ การทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย  วาระที่  ๖ .๑๑  ขอ  ๑  ในการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒  วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอเรื่อง การทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย 
วาระที่ ๖.๑๑ ขอ ๑ ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ วันที่ ๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ ทั้งน้ี เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ วาระที่ ๖.๑๑ ขอ ๑ มีมติอนุมัติให
ขยายอายุการเปนนักศึกษาของ นางสาววารุณี  รักนาม นางสาวศิริฉัตร  กอบกุศล และนายวิศรุต         
ใยสัมพันธพงศ  อีก ๑ ภาคเรียน ดังน้ัน นักศึกษาดังกลาวจะสําเร็จการศึกษาไดในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๒ 



รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังที่ ๗/๒๕๕๒  วันที่ ๖  สิงหาคม ๒๕๕๒ หนา ๘ 

มติดังกลาว  จะทําใหนักศึกษาทั้ง ๓ คน มีระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 
พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงขอใหสภามหาวิทยาลัยทบทวนมติดังกลาว 

มติที่ประชุม   อนุมัติใหนักศึกษารายนามตอไปน้ีสําเร็จการศึกษา  คือ 
๑. น.ส.วารุณี  รักนาม หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
๒. น.ส.ศิริฉัตร  กอบกุศล หลักสูตรบริหารธุรกิจ  (การตลาด) 
๓. นายวิศรุต  ใยสัมพันธพงศ หลักสูตรเกษตรศาสตร 
ทั้งน้ี  ใหตรวจสอบภาคเรียนที่ถูกตองที่นักศึกษาทั้ง ๓ คน สําเร็จการศึกษา    

หากเปนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๑ ก็อนุมัติใหสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๑ 

๖.๗ ขออนุมัติเงินคงคลัง  จางบริษัทเอกชนควบคุมงานกอสรางอาคารเรียนรวม   
และเอนกประสงค  โดยวิธีพิเศษ 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ  เรื่องขออนุมัติเงินคงคลังจางบริษัทเอกชน
ควบคุมงานกอสรางอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค  โดยวิธีพิเศษ  ซ่ึงคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจาง
บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหจางบริษัท พี.เอช. ๒๐๐๐ จํากัด  จํานวนเงิน 
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงลานหกแสนบาทถวน)  เพ่ือควบคุมงานกอสราง  

มติที่ประชุม   อนุมัติเงินคงคลัง  จํานวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหกแสนบาทถวน) 
เพื่อจางบริษัท พี.เอช. ๒๐๐๐ จํากัด  โดยวิธีพิเศษ  เปนผูควบคุมงานกอสรางอาคารเรียนรวมและ
เอนกประสงค 

๖.๘ ขออนุมัติเงินคงคลัง  จางบริษัทควบคุมงานกอสรางอาคารชุดที่พักอาศัย 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ  เร่ืองขออนุมัติเงินคงคลังจางบริษัท

ควบคุมงานกอสรางอาคารชุดที่พักอาศัย  จํานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท  (เกาแสนบาทถวน) 
 มติที่ประชุม อนุมัติเงินคงคลัง จํานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เกาแสนบาทถวน)      

เพื่อจางบริษัทควบคุมงานกอสรางอาคารชุดที่พักอาศัย 

๖.๙ จํานวนเงินที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมในโครงการสงเสริมการศึกษาตอโดยทุน  
ของมหาวิทยาลัย 

 ถอนวาระนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่          
๖/๒๕๕๒  เม่ือวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๒  เน่ืองจากเอกสารประกอบการประชุมไมครบถวน 

๖.๑๐ ขออนุมัติเงินคงคลังจางผูควบคุมงานปรับปรุงซอมแซมศูนยฝกปฏิบัติการ
วิชาการทองเที่ยว (อาคารริมกรนี) 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ  เรื่องขออนุมัติเงินคงคลังจางผูควบคุมงาน
ปรับปรุงซอมแซมศูนยฝกปฏิบัติการวิชาการทองเที่ยว (อาคารริมกรีน)  จํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท    
(หน่ึงแสนบาทถวน) เน่ืองจากมีการตกแตงภายในที่ตองใชผูมีความรูดานมัณฑนศิลป เปนผูควบคุมงาน
เพ่ือใหผลงานเปนไปตามที่ออกแบบไว 
 มติที่ประชุม  อนุมัติเงินคงคลัง จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)   
เพื่อจางผูควบคุมงานปรับปรุงซอมแซมศูนยฝกปฏิบัติการวิชาการทองเที่ยว (อาคารริมกรีน) 



รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังที่ ๗/๒๕๕๒  วันที่ ๖  สิงหาคม ๒๕๕๒ หนา ๙ 

๖.๑๑ การขออนุมัติใหปริญญา 
รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ  การขออนุมัติใหปริญญานักศึกษา        

ในโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
รําไพพรรณี  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิ่น รุนที่ ๑ ซ่ึงไดผาน          
การพิจารณาของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

มติที่ประชุม    อนุมัติ ใหปริญญาแก นักศึกษาในโครงการความรวมมือ             
ทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิ่น รุนที่ ๑  

๖.๑๒ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
กับ บริษัท สํานักงานวิทยพัฒนาและนวัตกรรม จํากัด 

 รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  ประธานคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย  แจงให
ที่ประชุมฯ ทราบวาในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒  เม่ือวันที่ 
๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ น้ัน  ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย  ไดมีมติใหถอนวาระ 
๖.๑๒ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กับ บริษัท 
สํานักงานวิทยพัฒนาและนวัตกรรม จํากัด  ที่จะบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ     
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒  วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒  เน่ืองจากตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑  ไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาโครงการจัดการศึกษาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  จึงตองนํา (ราง) 
ขอบังคับฯ ดังกลาวเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการจัดการศึกษาโดยบุคคล
หรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย กอนที่จะนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุม 
๑. เ น่ืองจากกรรมการเพื่ อ พิจารณาโครงการจัดการศึกษาโดยบุคคลหรือ              

นิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  มีบางคนที่เกษียณอายุราชการไปแลว  จึงสมควรพิจารณาแตงตั้ง     
คณะกรรมการฯ ชุดใหม 

๒. คณะกรรมการฯ ชุดใหม ที่จะแตงตั้งไมควรเปนบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียในการ
ดําเนินการ 
 มติที่ประชุม    

๑. ใหถอนวาระ  ๖ .๑๒  (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กับ บริษัท สํานักงานวิทยพัฒนาและนวัตกรรม จํากัด 

๒. ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการ                
จัดการศึกษาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  ดังรายนามตอไปน้ี 

๑. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  พงศพิชญามาตย ที่ปรึกษา 
๒. ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน ประธานกรรมการ 
๓. นพ.วิวัฒน  สุรพรสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ 



รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังที่ ๗/๒๕๕๒  วันที่ ๖  สิงหาคม ๒๕๕๒ หนา ๑๐ 

๔. นายศรัณย  ภัทรพงศ กรรมการ 
๕. ผศ.ละเมียด  ควรประสงค กรรมการ 
๖. รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางบัวผิน  โยมญาติ ผูชวยเลขานุการ 

๓. ใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการจัดการศึกษาโดยบุคคลหรือ          
นิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่แตงตั้งใหมตามรายนามในขอ ๒  จัดการประชุมคณะกรรมการฯ 
เพื่อพิจารณา (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
กับ บริษัท สํานักงานวิทยพัฒนาและนวัตกรรม จํากัด 

๖.๑๓ การพิจารณาตออายุราชการผูเกษียณอายุราชการในตําแหนงรองศาสตราจารย 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดนําวาระ ๖.๑๓  ไปพิจารณาในวาระ     

เรื่องสืบเนื่อง ๔.๑ 

๖.๑๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๒) 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒)  ซ่ึงไดผานการพิจารณาของสภาวิชาการ  ในการประชุม  
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒  เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 มติที่ประชุม   อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๒) 

๖.๑๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๕๒) 
รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒)  ซ่ึงไดผานการพิจารณาของสภาวิชาการ  ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

มติที่ประชุม   อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๕๒) 

๖.๑๖ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒) 
๖.๑๗ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขานิติศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒) 
๖.๑๘ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒) 
๖.๑๙ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอความเปนมาของหลักสูตรทั้ง ๔ หลักสูตร  

ซ่ึงจัดทําโดย บริษัท สํานักงานวิทยพัฒนาและนวัตกรรม จํากัด และไดผานการพิจารณาของ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒  
และผานการพิจารณาของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 



รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังที่ ๗/๒๕๕๒  วันที่ ๖  สิงหาคม ๒๕๕๒ หนา ๑๑ 

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุม 
๑. รายชื่อกรรมการประจําหลักสูตรทั้ง ๔ หลักสูตร เปนรายชื่อที่กําหนดโดย บริษัท 

สํานักงานวิทยพัฒนาและนวัตกรรม จํากัด ซ่ึงมหาวิทยาลัยยังมิไดประสานไปยังบุคคลดังกลาว         
หากมหาวิทยาลัยนําหลักสูตรเสนอ สกอ. อาจเกิดปญหาวา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยที่  
บุคคลดังกลาวมิไดยินยอมใหใชชื่อเปนกรรมการประจําหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย 

๒. การเปดหลักสูตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  ตองคํานึงถึงมาตรฐานที่ไดรับ   
การยอมรับจากสังคมดวย 

 มติที่ประชุม 
๑. ใหนําหลักสูตรในวาระที่ ๖.๑๖-๖.๑๙  เขาสูที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาโครงการจัดการศึกษาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

๖.๒๐ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒)  ซ่ึงไดผานการพิจารณาของสภาวิชาการ         
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒  เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 มติที่ประชุม   อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) 

๖.๒๑ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม            
พ.ศ. ๒๕๕๒)   ซ่ึงไดผานการพิจารณาของสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒  เม่ือวันที่          
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 มติที่ประชุม   อนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒) 

๖.๒๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒)  ซ่ึงไดผานการพิจารณา     
ของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒  เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 มติที่ประชุม   อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒) 



รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังที่ ๗/๒๕๕๒  วันที่ ๖  สิงหาคม ๒๕๕๒ หนา ๑๒ 

 ๖.๒๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒)  ซ่ึงไดผานการพิจารณาของสภาวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒  เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 มติที่ประชุม   อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒) 

๖.๒๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
(หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี นําเสนอ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒) ซ่ึงไดผานการพิจารณาของสภาวิชาการ           
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒  เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 มติที่ประชุม   อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม 
แมคคาทรอนิกส (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒) 

๖.๒๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
(หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒)  ซ่ึงไดผานการพิจารณาของสภาวิชาการ  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒  เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 มติที่ประชุม    อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชา           
การจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒) 

๖.๒๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร (แขนงวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  
แขนงวิชาฟสิกส แขนงวิชาเคมี  แขนงวิชาชีววิทยา)  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี นําเสนอ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร (แขนงวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  แขนงวิชาฟสิกส  แขนงวิชาเคมี  แขนงวิชาชีววิทยา) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) ซ่ึงไดผานการพิจารณาของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒    
เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 มติที่ประชุม    อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร       
(แขนงวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  แขนงวิชาฟสิกส  แขนงวิชาเคมี  แขนงวิชาชีววิทยา) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๒) 



รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังที่ ๗/๒๕๕๒  วันที่ ๖  สิงหาคม ๒๕๕๒ หนา ๑๓ 

 ๖.๒๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี นําเสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒) ซ่ึงไดผานการพิจารณาของสภาวิชาการในการประชุม  
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒  เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 มติที่ประชุม   อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒) 

๖.๒๘ การปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี นําเสนอ การปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ซ่ึงไดผานการพิจารณาของสภาวิชาการ  ในการประชุม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒  เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 มติที่ประชุม   อนุมัติรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ปรับปรุงใหม 

วาระที่  ๗ เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 

๗.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง    
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ซ่ึงมีผลใหมหาวิทยาลัยตองพัฒนา
หลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหมเปนครั้งแรก ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓  ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงให
สอดคลองกับประกาศภายในปการศึกษา ๒๕๕๕ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

๗.๒ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ คําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี  ดังตอไปน้ี 
 ๗.๒.๑ คําสั่งฯ ที่ ๑๐/๒๕๕๒  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 
 ๗.๒.๒ คําสั่งฯ ที่ ๑๓/๒๕๕๒  เร่ือง แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือ
คณาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๗.๒.๓ คําสั่งฯ ที่ ๑๔/๒๕๕๒  เรื่อง แตงตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๗.๒.๔ คําสั่งฯ ที่ ๑๗/๒๕๕๒  เรื่อง แตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ๗.๒.๕ คําสั่งฯ ที่ ๑๘/๒๕๕๒  เรื่อง แตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังที่ ๗/๒๕๕๒  วันที่ ๖  สิงหาคม ๒๕๕๒ หนา ๑๔ 

 ๗.๒.๖ คําสั่งฯ ที่ ๑๙/๒๕๕๒  เร่ือง แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงเลือกจาก    
ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
 ๗.๒.๗ คําสั่งฯ ที่ ๒๐/๒๕๕๒  เร่ือง แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงเลือกจาก   
ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 
 ๗.๒.๘ คําสั่งฯ ที่ ๒๑/๒๕๕๒  เร่ือง แตงตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ๗.๒.๙ คําสั่งฯ ที่ ๒๒/๒๕๕๒  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังเพ่ือ      
ตอเวลาราชการ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

๗.๓ สรุปรายรับ  รายจาย  เงินงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณ 
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ 
 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ สรุปรายรับ รายจาย 
เงินงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๒ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

๗.๔ สรุปรายรับ รายจาย เงินนอกงบประมาณ งานจัดเก็บและหารายได ประจําเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๒ 
 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ สรุปรายรับ รายจาย 
เงินนอกงบประมาณ งานจัดเก็บและหารายได  ประจําเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๒ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

๗.๕ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ 
 ผศ .กุลวนิดา  มาสุปรี ด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ จํานวน ๔๐ กิจกรรม แยกตามหนวยงาน 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระที่  ๘ เร่ืองอ่ืน ๆ 

รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี ไดชี้แจงประเด็นที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดนําเสนอ
ในวาระอื่นๆ ดังตอไปน้ี 

๘.๑ กรณีการเลือกผูแทนผูบริหารจากผู ดํารงตําแหนงคณบดี  เ พ่ือเปนกรรมการ          
สภามหาวิทยาลัยน้ัน  มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒       
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒  ใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบเรื่องการจัดตั้งหนวยงานภายในวามีการอาง
คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไมน้ัน  จะขอนําเรื่องดังกลาวไปกําหนดเปนวาระการประชุมในที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพ่ือขอความคิดเห็นที่ชัดเจนกอน 

๘.๒ งบประมาณแผ น ดินที่ เ บิ ก จ า ยล าช า จ ะอยู ใ นหมวดที่ ดิ นแล ะสิ่ ง ก อส ร า ง                  
โดยมหาวิทยาลัยจะเรงเบิกจายเงินใหทันโดยไมมีการคืนเงิน 



รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังที่ ๗/๒๕๕๒  วันที่ ๖  สิงหาคม ๒๕๕๒ หนา ๑๕ 

๘.๓ รายละเอียดงบประมาณของมหาวิทยาลัยป ๒๕๕๓ ซ่ึงจะเริ่มใชในวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๒  อยูระหวางการดําเนินการ คาดวาจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาไดในการประชุม
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๒  เหตุผลที่ลาชาเนื่องจากตองจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

๘.๔ แผนการตลาดเกี่ยวกับการจัดหารายได  เชน สนามกอลฟ อาคารริมกรีน และนํ้าดื่ม 
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ไดจัดทําแผนไวแลว และอยูระหวางการพิจารณาดําเนินการ 

๘.๕ มหาวิทยาลัยได จัดประชุมนักศึกษาทุกชั้นป เรื่อง การแตงกายของนักศึกษา           
แตอาจารยทุกคนตองชวยกันกํากับดูแลดวย  ซ่ึงในภาคเรียนที่ ๑ มหาวิทยาลัยไดใหนโยบายเรื่องนี้ไวแลว 
หากภาคเรียนที่ ๒ อธิการบดีตรวจพบวาอาจารยคนใดละเลยใหนักศึกษาแตงกาย ผิดระเบียบจะตอง    
ถูกพิจารณาลงโทษ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา   ๑๘.๐๐  น. 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารยกุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 


